

ฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานโดยรัฐบาลเวียดนาม

นายทิมมพร นาทรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า รัฐบาลเวียดนาม ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าการลงทุน (Ministry of Industry and Trade: MOIT) ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (Minimum Efficiency Performance Standards: MEPS) ผ่านการติดฉลากรับรอง “Viet Energy Star” สำหรับติดผลิตภัณฑ์สองสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงและฉลากแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงาน (Vietnam Comparative Energy Label) สำหรับติดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท โดยมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

สินค้าที่ได้รับการรณรงค์ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานได้แก่ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน (หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดคอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ บัลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่สำหรับใช้ภายในครัวเรือน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และพัดลมไฟฟ้า) เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่มีได้ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และเครื่องจักรที่ใช้ภายในอุตสาหกรรม (หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส และมอเตอร์ไฟฟ้า) การพัฒนาฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานของรัฐบาลเวียดนามบ่งชี้ให้เห็นว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง การบังคับใช้ฉลากดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคใช้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศเวียดนามหลายราย ได้ริเริ่มเตรียมความพร้อมในการขอรับรองการติดฉลากฯแล้ว ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยได้ผ่านการรับรองให้ติดฉลากดังกล่าวในสินค้าและบริการในประเทศคู่ค้าได้ ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามได้พัฒนาฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานเป็น ๒ ตราสัญลักษณ์ ดังรูป

Viet Energy Star



Vietnam Comparative Energy Label



นายทิมมพรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหภาพยุโรปเฉลี่ยปีละกว่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) ผู้ที่สนใจขอรับรองการติดฉลากฯบนสินค้า ต้องทำการลงทะเบียนและได้รับการตรวจสอบโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าการลงทุน ประเทศเวียดนาม ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดได้ที่ <http://www.moit.gov.vn/en/>

สำนักมาตรฐานการทางการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
กรกฎาคม ๒๕๕๖